



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง	สื่อ
1. ลุ้นกรมเคาะอู่มราคาข้าว กยท.หนุนช่วยชาวสวนยาง	ไทยโพสต์
2. วาง3นโยบายจับเคลี้นกยท. ดันพุงราคาข้าวช่วยชาวนา	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
3. 'อนุชา'กางแผน ดันเกษตรกร หลุดพ้นยากจน	มติชน
4. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	เดลินิวส์
5. ศึกษาขึ้นค่าแรง-เงินเดือนขรก.'เศรษฐา'เอาจริงหลังไม่ได้ปรับเพดานมานาน	แนวหน้า
6. เกษตรฯแก้ปมนำเข้ายางพาราผิดก.ม.	แนวหน้า
7. ชริมพ์บอร์ดเพิ่มเป้าเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งทะเล	เดลินิวส์
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท้ายังดิน: ประมงสำรวจเหี่ยวยาน้ำท่วม	ไทยรัฐ
9. เกษตรกรเชียร์ลดเงื่อนไขพักชำระหนี้	มติชน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. เทคนิคเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน ใส่ปุ๋ยตามลักษณะเนื้อดิน	ไทยรัฐ
12. การเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอย่างง่าย	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# ลุ้นกรม.เคาะอุมราคาข้าว กยท.หนุนช่วยชาวสวนยาง

**ทำเนียบฯ** • โบนัสสิ้นปีเกษตรกรไทย รัฐบาลแจกไม่อั้นมาตรการดูแล “ข้าว-ยางพารา” คือชาวนาอีสานได้เฮ! เล็งโคตรอุมราคาข้าวหอมมะลิ ขณะที่ “ไทยสร้างไทย” ตะโกนถามหาเงิน 2 หมื่นล้านประกันรายได้เกษตรกร หายไปไหน ชี้ช่องใช้ประโยชน์ปราบพ่อค้าคนกลางซูดเลือดด้าน “ธรรมนัส” ชื่นชอบ “กยท.” ปลูกยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราสู่อุตสาหกรรมเชื่อมโยงข้อมูลครบวงจรสู่ตลาดเศรษฐกิจ จับตาฟันโครงการใช้ผลมทำถนน ลังปุ๋ยมรจัดจการสวนยางตามมาตรฐาน Carbon Credit เพิ่มมูลค่าทางการตลาด

เมื่อวันจันทร์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมหารือกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ว่าได้หารือเรื่องข้าวฤดูใหม่ที่กำลังจะออกว่าจะจัดซื้อ หรือช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องดอกเบี้ยหรือเรื่องต่างๆ อย่างไร โดยจะเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 พ.ย.นี้ ซึ่งตอนนี้เป็นฤดูที่ข้าวกำลังออกผลผลิต

**อ่านต่อหน้า 15**

## ลุ้น กรม.

โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิในภาคอีสานจะเริ่มออกในสัปดาห์หน้า โดยที่ จ.อุบลราชธานี ราคาหน้าโรงสีอยู่ที่ 11 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่าแยะ แต่รัฐบาลเองจะมีมาตรการหลายเรื่อง ทั้งการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เงินสหกรณ์ไปซื้อ โดยมีสหกรณ์กว่า 500 แห่งที่มีความพร้อมในการซื้อ จะช่วยซื้อตั้งราคาให้ชาวบ้านได้มากขึ้น

นายสมคิดกล่าวว่า อยากจะเรียนไปยังเจ้าของโรงสีหรือผู้ประกอบการว่า ให้เห็นใจชาวนาเพราะปีหนึ่งข้าวผลิตออกมาแค่ครั้งเดียว และราคาข้าวหอมมะลิส่งออกสูงมากถึง 30,000 ดอลลาร์ ส่วนต่างกับที่ขาย

ในประเทศแตกต่างกันถึง 3,000 บาท มันมากเกินไป จึงฝากไปยังพ่อค้าทั้งหลายว่า ฟันน้องเราเดือดร้อนกันอยู่ในเรื่องราคาข้าว ไหนจะน้ำท่วม ก๊วยแล้ง ไม่ใช่ข้าวออกมาปีละครั้งแล้วจะกดราคาต่ำ

“ขอให้เอาราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ ถ้าราคาโลกริมละ 12 บาทตนคงไม่بن ชาวนาคงมาลง แต่ตอนนี้บางแห่งก็โลกริมละ 10 บาท ทั้งนี้ในวันที่ 7 พ.ย. หาก ธ.ก.ส.มีการประชุมกันเรียบร้อย จะมีการออกเงินกู้ให้สหกรณ์ที่มีความพร้อม ในการช่วยซื้อเพื่อราคาข้าวหอมมะลิในภาคอีสานจะได้ดีขึ้น” นายสมคิด ระบุ

ขณะที่นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่ รว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอ 2 มาตรการ ชะลอการขายข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพข้าวเปลือก ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ว่า เมื่อข้าวเปลือกถูกนำออกมาขาย ในช่วงเดียวกันจะทำให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ดังนั้นตนขอเสนอไปยังรัฐบาลว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 ดอกเบ็ญร้อยละ 1 ซึ่งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีข้าวเปลือกเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยเก็บข้าวเปลือกเป็นแก้มลิง แล้วนำข้าวไปเข้าโครงการชะลอการขาย ซึ่งจะได้เงินสดตามราคาประกันและได้ค่าเก็บรักษาต้นละ 1,500 บาท เมื่อราคาดีค่อยทยอยนำข้าวเปลือกออกขาย ก็จะทำให้ราคาข้าวเปลือกไม่ตกต่ำ ตนจึงเห็นสมควรว่ารัฐจะต้องเพิ่มวงเงินในส่วนนี้ของโครงการนี้เป็น 30,000 ล้านบาท จากเดิมที่ได้ในปีการผลิตที่ผ่านมา 25,590 ล้านบาท แต่ถูกปรับลดเหลือเพียง 10,601 ล้านบาท

“รัฐสมควรที่จะเพิ่มวงเงินสำหรับโครงการนี้เป็น 20,000 ล้านบาท จากเดิมที่เคยได้ในปีการผลิตที่ผ่านมา 10,000 ล้านบาท

แต่ถูกลดลงมาจนเหลือเพียง 481 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยขอตั้งข้อสังเกตว่า งบประมาณในส่วนดังกล่าวหายไปไหน ทั้งที่โครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเงินที่ให้ขาด แต่เป็นเงินที่ให้สถาบันการเกษตรไว้กู้ยืม และรัฐบาลจะได้คืนอย่างแน่นอนเมื่อมีการขายข้าว” นายชัชวาลระบุ

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมกันตัง กยท. สำนักงานใหญ่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารยางพารา

โดย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น โดยยกระดับอุตสาหกรรมยางพารา ทั้งด้านการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบบล็อกเชน ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพารา ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ทะเบียนสวนยาง โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นที่แปลงยางผ่านระบบ GIS ครอบคลุมถึงพื้นที่ยางและปริมาณผลผลิต เพื่อคาดการณ์ผลผลิตยาง จึงสามารถควบคุมการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศ ป้องกันการแทรกแซงราคา ยาง อีกทั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลยางจะช่วยแสดงแหล่งกำเนิดที่มาของสินค้าว่าไม่มีการบุกรุกทำลายป่า หรือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้แก่ประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้สำรวจสต็อกยางพาราเพื่อจะได้นำข้อมูลมาบริหารจัดการ ให้ปริมาณการผลิตสอดคล้องกับความต้องการใช้ ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาได้ โดยอาจดำเนินมาตรการเสริมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยาง ผ่านโครงการชะลอการขายเพื่อควบคุมปริมาณยางในระบบ ที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพราคา ยางในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งมีการเพิ่มวงเงินงบประมาณให้เพียงพอและสามารถดำเนินการได้ทันที

ร.อ.ธรรมนัสระบุว่า ตลอดจนควบคุมปริมาณผลผลิตยาง ด้วยการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่กรีดยาง หยุดกรีดยางในพื้นที่ที่ประสบภัยทางธรรมชาติ มีโรคระบาดหรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยชาวสวนยางจะได้รับความช่วยเหลือทั้งทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน เพื่อลดผลกระทบต่อยาไรได้ของเกษตรกร ตลอดจนมีแนวทาง

ดำเนินโครงการพักชำระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นของรัฐบาล ช่วยลดภาระการชำระหนี้สิน เสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร

“จะต้องยังช่วยส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมยางให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มขึ้น โดยเตรียมจะฟื้นโครงการใช้ยางพาราผสมในดินซีเมนต์เพื่อทำถนน ซึ่งจะต้องหารือกับกระทรวงคมนาคม พร้อมกันนี้จะให้ กยท.ลงทุนร่วมกับเอกชนเพื่อเปิดโรงงานล้อยาง แล้วขอมติ ครม.บังคับให้รถราชการทุกคันใช้ล้อยางที่ผลิตจากโรงงานของ กยท. ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางได้เป็นอย่างมาก พร้อมๆ กับที่จะต้องเร่งขยายตลาดส่งออก” ร.อ.ธรรมนัสสระ

ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กยท.มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการระบบยางพาราของประเทศ ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.กว่า 1.7 ล้านราย พื้นที่สวนยางรวมกว่า 19.8 ล้านไร่ และมีสถาบันเกษตรกรขึ้นทะเบียน 1,101 สถาบัน มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 327,782 ราย ตลอดจนผู้ประกอบการจำนวน 558 ราย มีสำนักงานตลาดกลางยางพารา 8 แห่ง มีปริมาณยางที่ผ่านตลาดกลางทั้งหมดประมาณ 3 แสนตัน/ปี และตลาดเครือข่าย 584 ตลาดทั่วประเทศ

“นโยบาย 1 ลด 3 เพิ่ม (R3I) ที่ กยท.

ผลักดันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยาง โดยลดต้นทุนการผลิต ด้วยการจัดสรรปัจจัยการผลิต สนับสนุนเงินทุน เงินอุดหนุน ซึ่งกำหนดวงเงินงบประมาณสำหรับเงินทุน 408 ล้านบาท และเงินอุดหนุน 678 ล้านบาท ขณะเดียวกันดำเนินการเพิ่มผลผลิต โดยการบริหารจัดการสวนยาง ตั้งแต่พันธุ์ยาง ระบบกรีด และการจัดการโรค เพิ่มรายได้โดยการสร้างรายได้ทางเลือกในสวนยาง ด้วยการทำเกษตรผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ และจัดการสวนยางตามมาตรฐาน Carbon Credit เพิ่มมูลค่า โดยการพัฒนามาตรฐานการแปรรูปยาง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการวิเคราะห์ผลผลิต รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ยาง” นายณกรณ์สระ

นายณกรณ์กล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการสำคัญของ กยท.ที่ขานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น เช่น โครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ก็เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 8,060 ราย รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 14,400 บาทต่อครัวเรือน รวมกว่า 116 ล้านบาท และมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม 85 แห่ง รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาทต่อแห่ง รวมกว่า 127 ล้านบาท.

# วาง3นโยบายขับเคลื่อนกยศ. ดันพุงราคาข้าวช่วยชาวนา

## วาง3นโยบายขับเคลื่อนกยศ. ชงพุงราคาข้าวช่วยชาวนา

ผู้จัดการรายวัน360° – “ธรรมนัส” วาง 3 นโยบายขับเคลื่อน กยศ. ลั่นสร้างเสถียรภาพยางพารา, ปราบปรามนำเข้ายางพาราเถื่อน ดึงภาคเอกชนร่วมลงทุน มั่นใจดันราคาข้าวขยับดียิ่งขึ้น เตรียมชง ครม.พุงราคาข้าวช่วยชาวนา ลดดอกเบี้ย วอนโรงสีเห็นใจ ให้ราคาเป็นธรรม

อ่านต่อหน้า 10

ผู้จัดการรายวัน360° – “ธรรมนัส” วาง 3 นโยบายขับเคลื่อน กยศ. ลั่นสร้างเสถียรภาพยางพารา, ปราบปรามนำเข้ายางพาราเถื่อน ดึงภาคเอกชนร่วมลงทุน มั่นใจดันราคาข้าวขยับดียิ่งขึ้น เตรียมชง ครม.พุงราคาข้าวช่วยชาวนา ลดดอกเบี้ย วอนโรงสีเห็นใจ ให้ราคาเป็นธรรม

วานนี้ (6 พ.ย.) ณ ห้องประชุมกันตัง กยศ. สำนักงานใหญ่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารยางพารา โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พนักงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ นโยบายมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การปรับสมดุลปริมาณยางพาราในประเทศ โดยได้มอบหมายให้ กยท. ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบสต็อกยางพารา ให้ตรงกัน รวมถึงให้ตรวจสอบจำนวนสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และไม่ขึ้นทะเบียน เพื่อจัดทำเป็น Big data ใช้ในการบริหารจัดการยางให้เกิดเสถียรภาพ

2) การปราบปรามการนำเข้าสินค้ากษการเกษตรมาสู่ราชอาณาจักรแบบผิดกฎหมาย จะต้องเอาจริงเอาจัง และมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้กระทำผิด และ 3) ดึงภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ กยท. โดยมีแนวทางในการสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น ยางล้อรถยนต์ เป็นต้น เพื่อใช้ในส่วนราชการ และใช้ภายในประเทศ รวมถึงส่งเสริมการส่งออกนอกราชอาณาจักรด้วย

“อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหาร กยท. จะสามารถเดินหน้ามาตรการต่างๆ มาขับเคลื่อนให้ราคาข้าวขยับดีขึ้น ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาจะขยับขึ้น แต่จะต้องดีกว่านี้ เพื่อให้

เกษตรกรชาวสวนยางอยู่ดีกินดี และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสวนยางให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ด้านนายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายค้ำจุนมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวถึง การประชุมหารือร่วมกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ว่า ในวงของตนได้หารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงการคลัง เรื่องข้าวฤดูใหม่ที่จะออก เนื่องจากรัฐบาลเล็งนำเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกร เรื่องอัตราดอกเบี้ย และการจัดซื้อ รวมถึงวงประชุมอื่นๆ มีการหารือเรื่องต่างๆ ที่จะเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันนี้ด้วย

ขณะนี้อยู่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งข้าวหอมมะลิจะเข้าสู่การผลิตในอาทิตย์หน้า ตอนนี้อาชีพหน้าโรงสีของ จ.อุบลราชธานี อยู่ที่ 11 บาท ต่อกก. ซึ่งถือว่าตกต่ำอย่างมาก จึงต้องให้เงิน ช.ก.ส. ไปให้สหกรณ์ช่วยซื้อกว่า 500 กว่าแห่ง เพื่อดันราคาให้ชาวนาได้ขายมากขึ้น พร้อมขอให้เจ้าของโรงสี และผู้ประกอบการต่างๆ เห็นใจชาวนา เพราะใน 1 ปี ชาวนาบิ้ออกแค่ครั้งเดียว แต่ราคาส่งออกสูงมาก ต้นละ 30,000 บาท ส่วนต่างกำไรคิดแล้วเกือบ 3,000 บาท มองว่ามากเกินไป ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนเรื่องราคาข้าวเป็นอย่างมาก เพราะเผชิญปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และถูกกดราคาต่ำ

ดังนั้นหาก ช.ก.ส. ประชุมเสร็จสิ้น และสามารถออกเงินกู้ให้เกษตรกรได้ ก็เชื่อมั่นว่า จะสามารถทำให้ราคาข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคอีสานนั้นดีขึ้น

ส่วนมาตรการอื่นๆ ทางคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงรายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากในครั้งนี้ เป็นการหารือกันเบื้องต้น พร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้โรงสีช่วยชาวนาด้วย อย่ากดราคา เอาราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องให้ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ เพราะวันนี้ราคาต่ำจริงๆ หากได้ราคา 12 บาทต่อกก. จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวนาลง.

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16676

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5

Col.Inch: 70.59

Ad Value: 109,414.50

PRValue (x3): 328,243.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'อนุชา' กางแผน ดันเกษตรกร หลุดพ้นยากจน



**ป**ริหารงานมา 2 เดือนกว่าแล้ว รัฐบาล ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลายกระทรวงได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายต่างๆ ที่ได้ประกาศเอาไว้ รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกหนึ่งกระทรวงสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

**อนุชา นาคาศัย** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดูแล 4 หน่วยงาน คือ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และองค์การสะพานปลา (อสป.) กล่าวถึงการขับเคลื่อนหน่วยงานดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้แยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก มาทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน คือ กรมการข้าว และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อมาดูแลในเรื่องของการเพาะปลูก ผนวกกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อเข้ามาดูแลเรื่องมาตรฐานของผลผลิต เพื่อให้ทั้ง 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ ช่วยเหลือและผลักดันเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

อีกทั้งต้องการช่วยเหลือให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน ที่ต้องประสบพบเจอมาเป็นเวลานาน เนื่องจากปัญหาเรื่องน้ำแล้ง และปัญหาเรื่องการขาดทุน จนนำไปสู่การเสียชีวิตกันของตัวเองไป จึงเป็นที่มาของการรวบรวม 3 หน่วยงานที่อยู่ในการดูแล เพื่อให้

## 'อนุชา' กางแผน ดันเกษตรกร หลุดพ้นยากจน



มาทำงานร่วมกัน และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงทำให้เกษตรกรรายขึ้นอีกด้วย

“ได้สั่งการให้กรมการข้าวดูแลเรื่องผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ในการแข่งขันกับตลาด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะนี้ใกล้สำเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้แล้ว แต่ความสำเร็จดังกล่าว อาจไม่ได้ช่วยให้เกษตรกรทุกคนหลุดพ้นความยากจน ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมเรื่องการแข่งขันที่ทำไร่ปลูกพืชหลังทำนาเป็นอาชีพเสริม อาทิ การเพาะเห็ดขายหลังการทำนา เพื่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น”

**อนุชา** อธิบายเพิ่มเติมว่า ส่วนการทำงาน

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16676

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5

Col.Inch: 70.59

Ad Value: 109,414.50

PRValue (x3): 328,243.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'อนุชา' กางแผน ดันเกษตรกร หลุดพ้นยากจน

ดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อทราบถึงโจทย์ที่จะต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาล กรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการเตรียมแผนพัฒนาที่ดินให้ตอบโจทย์ในส่วนของ การเพาะปลูกข้าว จะมีการวิเคราะห์ธาตุในดิน เพื่อปรับปรุงให้ดินมีความเหมาะสมกับพันธุ์ข้าวที่จะปลูกได้ดีมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือ กรมการข้าว ที่มีแผนให้ประชาชนแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งมาปลูกพืชปลูสดัว เรื่องนี้ทั้ง 2 กรมอยู่ระหว่างบูรณาการร่วมกันอยู่ โดยคาดว่าจะเริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อทำเป็นชัยนาทโมเดล ก่อนที่จะขยายไปในจังหวัดอื่นๆ ขณะที่การดำเนินเงินของ มกอช. หลังจากนี้ต้องเข้ามาดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มากขึ้น ในอนาคตไทยอาจขึ้นเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริง จากที่ฝันจะเป็นครัวของโลกมาเป็นเวลายาวนาน แต่ไม่ได้เป็น เนื่องจากไทยเน้นเรื่องการเพาะปลูกอย่างเดียว ตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ในส่วนนี้เล็กน้อย ไม่ตอบโจทย์ถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน ตลอดจนคนโลกก็ไม่สามารถกระทำได้ จึงทำให้ไทยไม่สามารถก้าวไปสู่จุดนั้นได้ ดังนั้น ต้องหันมาผลักดันเรื่องสินค้าปลูสดัว เพื่อเพิ่มยอดขายจีดีพี และไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วมากขึ้น ดังนั้น มองว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะพัฒนาให้ไทยเป็นครัวของโลกด้านแหล่งโปรตีน

ส่วน โครงการโคล้านตัว ที่เริ่มในสมัยที่อนุชา ได้รับหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยได้ทดลองให้ชาวบ้านที่อยู่ในกองทุน เลี้ยงโคจำนวน 1,000 ครัวเรือน หรือเป็นโคประมาณ 2,000 ตัว จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ย้ำว่า มีแผนที่จะนำความสำเร็จของโครงการโคล้านครอบครัว หรือโครงการโคเงินล้าน มาให้ชาวนามาดำเนินการ แบ่งพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงโค ซึ่งได้มีการพิสูจน์ผ่านโครงการดังกล่าวแล้วว่าสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้จริง และตอบโจทย์ปัญหาเรื่องการหลุดพ้นจากความยากจน ใช้

เวลาเลี้ยงเพียง 6 ปี สามารถจับเงินล้านได้แล้ว ลูกหลานเกษตรกรที่อยากรวยก็สามารถรวยได้แล้ว อาจจะไม่ต้องเก่ง หรือมีความสามารถเลอเลิศก็สามารถรวยได้ ขอแค่เกี่ยวกับหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็น ซึ่งเรื่องนี้เป็นการข้ามขีดความสามารถของมนุษย์ ถือว่าตอบโจทย์กับชาตพันธุ์ของไทย ที่เป็นกลุ่มเกษตรกร เราสามารถสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ได้ เพียงแค่คิดใหม่ทำใหม่ จึงมีการนำแนวคิดนี้เข้ามาเสริม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวบ้าน และช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตได้ต่อไป

“การต่อยอดโครงการโคล้านครอบครัวนั้น คาดว่าในอนาคตอาจมีการขอความช่วยเหลือจากกรมปลูสดัว เนื่องจากเป็นกรมที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงสัตว์ สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนได้ ซึ่งกรมปลูสดัว อยู่ในกำกับดูแลของนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เบื้องต้น

ได้มีการพูดคุยร่วมกันแล้ว มีเป้าหมายเดียวกัน คือทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ต่อไปอีกด้วย”

จากการสำรวจพบว่าคนไทยยังบริโภควัวน้อยมาก หรือประมาณ 2.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน บริโภคประมาณ 10-20 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เพราะฉะนั้นตลาดเนื้อวัว เนื้อโค ของไทยยังกว้างมาก มองว่าไทยยังพัฒนาเรื่องนี้ได้อีกเยอะ ไม่ใช่เพียงโคชนิดศาสตร์ แต่ยังสามารถพัฒนาสายพันธุ์ไปสู่โคที่มีมูลค่าสูง เป็นโคเกรดพรีเมียมได้

เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงจิตพิภาคเกษตรสูงขึ้นไปได้ โดยการคิดอะไรใหม่ๆ อาทิ การทำปลูสดัวอย่างเต็มรูปแบบ การเลี้ยงวัวเนื่องจากให้ผลตอบแทนสูง 1 ปี โตกว่า 300% อาหารส่วนใหญ่เป็นหญ้า ออกลูกให้ทุกปี มองว่าวัวถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่จะช่วยยกระดับตัวเลขจีดีพีของประเทศได้เลย หากผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ จีดีพีภาคเกษตรมีโอกาสพุ่งขึ้นมาเป็นครึ่งหนึ่งของจีดีพีประเทศได้

“หากเราร่วมกันทำความฝันนี้ให้เป็นจริง เชื่อว่าเมื่อนั้นคนไทยจะหลุดพ้นจากความยากจน และประชาชนจะมีความสุขและความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกเยอะเลย” อนุชากล่าวทิ้งท้าย เป็นแผนที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 27053

Col.Inch: 13.39 Ad Value: 24,102

ภาพข่าว: ลงพื้นที่

หน้า: 13(ซ้าย)

PRValue (x3): 72,306

คลิป: สีสี่



☑ ลงพื้นที่.....นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อเร็ว ๆ นี้

# ศึกษาขึ้นค่าแรง-เงินเดือนชรก. 'เศรษฐา'เอาจริง หลังไม่ได้ปรับเพดานมานาน

## ขีดเส้นสิ้นเดือนพ.ย.เสร็จ เป็นห่วงค่าครองชีพพุ่งสูง เตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี

"เศรษฐา"ยอมรับ สั่งแรงงาน-หน่วยงานเกี่ยวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ-เงินเดือนข้าราชการ เหตุไม่ได้ปรับมานานแล้ว ขอฟัง"พัฒนา"อีกครั้ง

▶ ต่อ : ค่าแรง -หน้า 11

### ค่าแรง

หลังระบุไม่ได้ 400 บาท ทุกพื้นที่ ด้าน "วันนอร์" นำชื่อ "ชัยวัช" ขึ้นทูลเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้ว "นิกร" ย้ำ 8 พ.ย.นัดถก "กตด." ถามงบทำประชามติ-การตั้งคำถาม-วิธีการออกเสียง "เรื่องไกร" ร้องสอบ "ไชยา-สุทิน" พิธธถือหุ่นเหินก.ม. กำหนด

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่า เรื่องดังกล่าวมีเอกสารสั่งการใช้ศึกษาเรื่องความ

เป็นไปได้ในการที่จะดูในเรื่องเงินเดือนซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ ซึ่งถ้าจะยกระดับก็ต้องดูทั้งหมดทุกภาคส่วน ได้มอบให้คณะทำงานศึกษาและมารายงานกลับ ภายในสิ้นเดือนนี้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าแรง หลังศึกษาแล้วจะมีรอบหรือไม่จะขึ้นภายในปีงบประมาณไหน นายกตกล่าวว่ ก็ต้องมานั่งดูอีกที ถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้น ซึ่งสืบเนื่องตามที่เคยพูดไปแล้วว่าเงินเดือนของข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ขึ้นมานานแล้ว เพราะปัจจุบันค่าครองชีพพุ่งขึ้นเยอะเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในส่วน of ค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนข้าราชการด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะสอดคล้องในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่าหลักการถือว่าสอดคล้อง แต่จำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปแต่ละภาคส่วน เมื่อถามย้ำว่า ในส่วนของแรงงานจะขยับขึ้นได้เมื่อไหร่ อย่างไร เพราะนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงานระบุว่าอาจจะไม่ได้ 400 บาท ในทุกพื้นที่ นายเศรษฐา กล่าวว่า เดี่ยวต้องมาฟัง รมว.แรงงานอีกครั้งหนึ่ง ถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาอีกครั้งทั้งหมด

### สำนักงานฯยันทำเสร็จทันสิ้นพ.ย.นี้

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานปรมาณ เปิดเผยถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่า เบื้องต้นได้หารือกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว ขณะนี้ ก.พ.อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางว่า จะเพิ่มเงินเดือนได้อย่างไร ต้องปรับบัญชีหรือไม่และจะเพิ่มหน่วยงานใดบ้าง เช่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร หลังได้ข้อสรุปก็จะมี การหารือกับสำนักงานปรมาณเพื่อดูช่องทางในการเพิ่มเงินเดือนให้ราชการ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15530

หน้า: 1(บนขวา), 11

Col.Inch: 155.08 Ad Value: 193,850

PRValue (x3): 581,550

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศึกษาขึ้นค่าแรง-เงินเดือนชรก.'เศรษฐกิจ'เอาจริงหลังไม่ได้ปรับเพดานมานาน

ทั้งนี้ คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานประมาณ โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ เป็นประธาน หลังได้ข้อสรุปจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ได้ทันเดือนพ.ย.ตามข้อสั่งการนายกฯได้แน่นอน สำหรับแหล่งเงินที่จะใช้จ่ายเงินเดือนเพิ่มให้ข้าราชการนั้น จะต้องดูว่าจะเริ่มจ่ายได้เมื่อใด และใช้เท่าใด หากจะใช้บรายจ่ายประจำปี'67 ก็สามารทำได้ แม้จะขึ้นค่าของบฯของหน่วยงานเข้ามาแล้ว แต่ยังมีงบกลาง (เงินเดือนขึ้นเงินเดือน เงินปรับวุฒิข้าราชการ) ที่นำมาใช้ได้หากหน่วยงานนั้นมีงบไม่เพียงพอ แต่ถ้าเริ่มปีงบฯ '68 ก็สามารทำได้ไม่มีปัญหา เพราะปฏิทินปีงบฯ'68 สำนักงานประมาณจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ (กม.) ภายในเดือนม.ค.2567 ซึ่งยังมีเวลาในการจัดทำข้อเสนอกงฯ

**'พัฒนา'ยัน'ค่าแรงขั้นต่ำ'ปรับขึ้นปีนี้**  
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับขึ้น "ค่าแรงขั้นต่ำ" ว่า การปรับค่าแรงขั้นต่ำในปีนี้มี การปรับขึ้นอย่างแน่นอน แต่อาจไม่ใช่ 400 บาททั่วประเทศ เพราะฐานของค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน โดยจะพิจารณามบนพื้นฐานของข้อมูลใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอข้อมูลของแต่ละจังหวัด เพื่อประชุมหารือที่กระทรวงแรงงานในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ จากนั้นจึงจะเป็นการหารือของคณะกรรมการค่าจ้างในรูปแบบไตรภาคี คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้ ต้องสอบถามไปยังธนาคารแห่ง

ประเทศ และสภาพัฒน์ ด้วยว่าอัตราเงินเพื่อในประเทศไทยปี 2566 คิดเป็นก็เปอร์เซ็นต์ เพื่อเอามาคำนวณได้

**นำชื่อ'ชัยรัช'ตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้าน**  
ด้าน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้นำชื่อนายชัยรัช ตูลารน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้ นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ ขณะนี้รอเวลาที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาฯ คอกรณที่พรรคก้าวไกลเลือกนายชัยรัช เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่แล้ว ซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคแรก กำหนดไว้ คือ เป็น สส.ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาฯ ที่มีจำนวน สส.มากที่สุดและมีสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา หรือรองประธานสภา เป็นผู้ นำฝ่ายค้าน

**'นิกร'ย้ำพ.ย.ลกกต.ถามงบประชามติ**  
นายนิกร จ้างง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษา แนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กล่าวว่า วันที่ 8 พ.ย. นายวุฒิสาร ดันไชย ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติฯ ได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการ ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเชิญผู้แทน กกต.หารือเกี่ยวกับแนวทาง

ทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการทำประชามติมีขั้นตอนและเงื่อนไขด้านเวลา ตามกรอบกฎหมายว่าด้วยการทำประชามติเพื่อที่จะลงรายละเอียดว่า มีอย่างไรบ้าง รวมถึงการใช้งบประมาณในการทำประชามติจำนวนเท่าใด การลงคะแนนเสียงประชามติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชัน โดยกำหนดข้อรหัสไอทีพีเพื่อยืนยันตัวตนก่อนลงคะแนนได้หรือไม่อย่างไร และการตั้งคำถามประชามติมีหลักการอย่างไร กรณีมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทำได้เพียงไร หากคำถามประชามติ มีทั้งในลักษณะที่ผลของการลงประชามติผูกพันรัฐบาลและในลักษณะที่เป็นเพียงการขอความคิดเห็นจากประชาชน ไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลในคราวเดียวกัน จะสามารทำได้หรือไม่อย่างไร และสามารถทำประชามติไปพร้อมกับการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศได้หรือไม่ รวมถึงการเลือกตั้งจะมีขึ้นเมื่อใด

นายนิกร กล่าวต่อว่า จากนั้นวันเดียวกัน ตนในฐานะประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็น โดยเชิญผู้แทนกลุ่มนิสิตนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ 7 กลุ่ม ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.รามคำแหง ม.มหิดล มรภ.สงขลาและเยาวชน กลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา

**'เรืองไกร' ร้องสอบ'ไชยา-สุทิน'พิรุฬห์**  
ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เข้ายื่น

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15530

หน้า: 1(บนขวา), 11

Col.Inch: 155.08 Ad Value: 193,850

PRValue (x3): 581,550

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศึกษาขึ้นค่าแรง-เงินเดือนชรก.'เศรษฐกิจ'เอาจริงหลังไม่ได้ปรับเพดานมานาน

หนังสือถึง กกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรี 2 คน ของพรรคเพื่อไทย (พท.) คือ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตร และสหกรณ์และนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เนื่องจากตรวจสอบพบความผิดปกติในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยพบว่าอาจมีการครอบครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิน 5% ตามที่กฎหมายกำหนดเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามเป็นผู้อำนวยการตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ กำหนดครอบคลุมไปถึงคู่สมรสด้วย

นายเรืองไกรกล่าวว่า ในส่วนของนายไชยา ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กรณีรับตำแหน่งรมช.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566 ซึ่งแจ้งข้อมูลก่อนข้างแปลกเพราะในวันที่ 16 ก.ย. 2566 ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรากฏชื่อนางอัญชติ พรหมา คู่สมรส เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา” ได้รับชำระเงินลงหุ้นเป็นเงิน 400,000 บาท ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อของ น.ส.อริษฐาน พรหมา ซึ่งเป็นลูกสาว เพื่อชำระเป็นเงินลงหุ้น โดยแจ้งว่าเป็นการเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา สรุปรูปเป็นการชำระเป็นเงินสดลงหุ้น 400,000 บาท ไว้ โดยไปเอามูลค่าของห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมกำไรสะสม ซึ่งควรจะเป็นของห้างมารวมยื่นเป็นของตัวเอง ทั้งๆ ควรเป็นของห้างฯ ดังนั้นจึงมีเหตุอันควรตรวจสอบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1-16 ก.ย. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเข้าข่ายความผิดมาตรา 187 ว่า รัฐมนตรีต้องไม่คงไว้ซึ่งหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ

ความเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำกัดเกิน 5% พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี 2543 คล้ายกับกรณีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ แต่ไม่ได้ร้องท่น เพราะเห็นว่า เอกสารที่จัดไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนออกไปก่อน แต่คนร้องเข้าว่า ท่นโอนในลักษณะนิติกรรมอำพราง สืบพยาน 4 ปาก

กรณี นายไชยา เป็นหลักฐานที่ภรรยาท่นเซ็นเองและแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงมีข้อสังเกตว่าทำไมยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ ทั้งที่ความเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการควรมาจากคนที่เป็หุ้นส่วน ถ้าโอนให้ลูกสาวแล้ว ก็ควรเป็นลูกสาวที่เป็นคนเซ็นเอกสารนั้นเรื่องนี้ไชยาก็ต้องชี้แจงว่า จาก 400,000 บาท เป็น 4 ล้านบาท ซึ่งถ้ายังคงถือหุ้นอยู่ ไม่ได้ฝากโอนหุ้นเป็นเรื่องที่เราต้องแสวงหาข้อเท็จจริงโดยกกต.ไปหาข้อเท็จจริงว่า นายไชยาได้โอนหุ้นตามเงื่อนไขในพ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนหรือไม่ ซึ่งต้องแจ้งป.ป.ช.ใน 30 วัน

## หาก2คนผิดจริงส่งศาลรธน.ลงดาบ

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ส่วนการยื่นบัญชีของนายสุทิน ก็พบว่ามีการยื่นบัญชีที่แปลกเช่นกัน โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ก.ค. ซึ่งเป็นวันที่เข้ารับตำแหน่ง ยื่นว่า คู่สมรสมีเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังแสงอีสาน 1.5 ล้านบาท แล้วพบว่า มีเศษสตางค์ด้วย แต่เมื่อย้อนไปดูเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 พบว่า ลงไว้ 1 ล้านบาท แล้ว 5 แสนบาท เพิ่มมาจากที่ไหน ซึ่งจากการตรวจสอบงบกำไรขาดทุนปี 2565 พบว่า 1.5 ล้านบาท เป็นยอดรวมของหุ้นส่วนกับหนี้สินถือว่าผิด แต่ป.ช.ตรวจสอบกลับไปเอะใจอะไรอย่างไรก็ตาม เมื่อดูที่ข้อมูล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ภรรยา นายสุทิน ถือว่า เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ยังถือหุ้นอยู่ ซึ่งต่างจากของนายไชยาที่เปลี่ยนไปเป็นชื่อของลูกสาว แต่ของนายสุทิน ยังเป็นชื่อภรรยาอยู่และถือในระยะเวลาเกิน 2 เดือน ถือว่าเกิน 30 วันตามกฎหมาย ดังนั้นเป็นเหตุให้มีการตรวจสอบโดยเร็วว่า ณ วันที่ 3 พ.ย. 2566 นายสุทิน ในฐานะรมว.กลาโหม ยังคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงอีสาน 1 ล้านบาท ในนามคู่สมรส เกิน 5% หรือไม่ ซึ่งหากพบว่า ยังมีการคงไว้จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุทิน สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ ขอให้กกต.นำพ.ร.บ.ห้างจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 มาประกอบการพิจารณาด้วย หาก กกต.เห็นว่า รัฐมนตรีทั้ง 2 คน มีเหตุเข้าข่ายจะทำให้ความเป็นรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ขอให้รีบส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปและขอให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนด้วย

## เกษตรฯแก้ปัญหาผู้นำเข้างพาราผิดก.ม.

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการนำเข้และส่งออกสินค้าด้านพืชที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567 ว่าได้หารือแนวทางการตรวจสอบตัวอย่างตามแนวชายแดน เพื่อลดผลกระทบด้านราคายางพาราที่เกษตรกรได้รับ โดยตรวจการเคลื่อนย้ายยาง และตั้งจุดสกัด และกำหนดให้มีการรายงานผลมายังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการนำเข้และส่งออกสินค้าด้านพืชที่ผิดกฎหมายทุก 15 วัน พร้อมทั้งได้พิจารณาแผนการปราบปรามการลักลอบนำเข้างพาราผิด

กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567 และแผนการตรวจสอบปริมาณยางคงเหลือ ทั้งนี้ จากการเร่งรัดในหลายๆมาตรการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมว.เกษตรฯ ส่งผลให้ราคายางพาราขยับเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้ น้ำยางสดจาก 45 บาท/กิโลกรัม เป็น 49.20 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วยจาก 42.17 บาท/กิโลกรัม เป็น 46 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบจาก 45.95 บาท/กิโลกรัม เป็น 48.75 บาท/กิโลกรัม และยางแผ่นรมควันชั้น 3 จาก 50.82 บาท/กิโลกรัม เป็น 52.55 บาท/กิโลกรัม (ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย)

จึงต้องมีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2566 ปริมาณยางพาราที่ส่งออก 90 มีการส่งออกผ่านด่านสำคัญ ได้แก่ ด้านแหลมฉบัง ร้อยละ 50.52 ด่านปาดังเบซาร์ ร้อยละ 26.07 และด่านสะเดา ร้อยละ 15.13 นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี) ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. เข้าตรวจร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จ.กาญจนบุรี พบการจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย 3 รายการ

## ชริมพ์บอร์ดเพิ่มเป้าเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งทะเล

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ หรือชริมพ์บอร์ด ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอกรมการค้าภายในพิจารณาดำเนิน “โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลปี 2566” เพิ่มเติมการชดเชยส่วนต่างราคาจำหน่ายกุ้งอีก 2,500 ดัน เพื่อเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งทะเลภายในประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ได้อนุมัติโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยรัฐช่วยชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ กิโลกรัมละไม่เกิน 20 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร หรือผู้รวบรวมในโครงการฯ กิโลกรัมละไม่เกิน 10 บาท เป้าหมายผลผลิตรวม 5,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน (สิ้นสุด

เดือนกันยายน 2566) ซึ่งต่อมา คบท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 3 เดือน ไปสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคากุ้งตกต่ำ “ชริมพ์บอร์ดยังคงจับเค้ล่อนการดำเนินงานอยู่ภายใต้นโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งใหม่ จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรคลายความกังวล โดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมกันจับเค้ล่อนงานและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยยังคงไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมกุ้งโลก ไม่เพียงแต่ประเทศไทย แต่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้นำเข้า จึงหวังว่าทุกภาคส่วนจะเรียนรู้และปรับตัว เพื่อผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน”.



## ประมงสำรวจเหยี่ยวน้ำท่วม

ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลให้ผลผลิตสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เนื่องจากรอบระยะเวลาการเลี้ยงสัตว์น้ำไม่เป็นไปตามฤดูกาลเสียโอกาสในการสร้างรายได้ตามที่ควรจะได้รับและขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภคในขณะประสบอุทกภัย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์พิบัติด้านการประมง (สปก.ปม.) สำรวจความเสียหายด้านการประมง (ข้อมูลณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566) พบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 148 อำเภอ 35 จังหวัด รวมพื้นที่ความเสียหายกว่า 14,673.40 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมด 9,667 ราย ประมาณการมูลค่าความเสียหาย



ทั้งสิ้น 118,556,556 บาท

นายมานพ พนุสอน รองอธิบดีกรมประมง แจ้งว่ากรมประมงจะเร่งดำเนิน

การสำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 โดยมีอัตราการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่

2. ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆนอกจากข้อ 1 ที่เลี้ยงในบ่อคินนาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่

3. สัตว์น้ำตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

ทั้งนี้ หากคิดคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใด จะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินต่ำกว่า 368 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 368 บาท

เกษตรกรสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์ฯประมงทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษกรมประมง โทร.0-2558-0218 หรือ 0-2561-4740.

**ส-เล-๓**

## เกษตรกรเชียรลดเงินไขพักชำระหนี้

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นายชัยวิเศษ ดีสุวรรณ ประธานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เปิดเผย กรณีรัฐบาลมีโครงการพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเร็วๆ นี้ว่า เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เพราะรัฐจ่ายชดเชยดอกเบี้ยแก่สหกรณ์แพนสมาชิกไม่เกิน 4.5% ของวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท/ราย เป็นเวลา 3 ปี วงเงิน 4,200 ล้านบาท เพื่อแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนสมาชิกบางส่วนสหกรณ์ อยากเรียกร้องรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกที่กู้เงินเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตรา 4.5% ตามวงเงินที่กำหนด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่ง

นายชัยฤทธิ์ ถ้าย่วน ที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง กล่าวว่า การชดเชยหรือเยียวยาเกษตรกรที่มีปัญหา

ไม่มีกำลังชำระหนี้ ส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนดี แต่มองว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุรัฐบาลต้องจัดตั้งโรงงานปุ๋ยแห่งชาติ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร

นายจักรภุด บรเรจติกิจ อดีตเลขาธิการสมาคมชาวนาพิจิตร กล่าวว่า เท่าที่ได้พูดคุยกับเกษตรกร ชาวนา พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า คงไม่อยากเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้กับรัฐบาล เพราะสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส.ทั้งระยะสั้นระยะยาวได้ จะดีกว่า เงินมีหมุนเวียนทำทุนในการทำงาน ตนเป็นชาวนา คิดแล้วไม่ถูกต้องว่า โครงการพักชำระหนี้ที่หาเสียง เป็นเพียงแค่อโพรยยาหอมให้เกษตรกรไม่จริงจ้งพักชำระหนี้ มีเงินไขเยอะ รัฐบาลพักหนี้พักดอก แต่เติมไปด้วยเงินไข กู้ไม่ได้ตั้ง 3 ปี ชาวนาจะไปเอาเงินที่ไหน มาทำทุนต่อไป อยากให้รัฐบาลทบทวนเงินไขต่างๆ พักชำระหนี้ ก็ไปทั้งดอกและต้น เกษตรกรจะกู้ ก็ให้กู้ไป เกษตรกรจะได้ไม่เดือดร้อน



เกษตรวันนี้.....● “ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ฝากบอกว่า กรณีสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยแจ้งว่า “สับปะรดภูเก็ต” โดนจีนแบนนั้นน่าจะเป็นการเข้าใจผิด เพราะปัจจุบันจีนยังไม่อนุญาตให้นำเข้า “สับปะรดตัดแต่ง” หรือการ “ส่งออกผลไม้ตัดแต่ง” จากไทย.....●

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการสำแดงพิกัดศุลกากรผิด หรือตั้งใจสำแดงเท็จ แต่ถ้าเป็นการส่งออกสับปะรดทั้งผล (ไม่ตัดแต่ง) สามารถทำได้ เช่นเดียวกันกับทุเรียนสดและผลไม้สด 22 ชนิดที่ไทยส่งผลสดเข้าประเทศจีนได้ตามพิธีสารตามปกติ ผลไม้สดตัดแต่งทุกชนิดจีนยังไม่อนุญาตให้นำเข้า.....●

กรมวิชาการเกษตร ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง สำนักงานศุลกากรของประเทศจีน (General Administration of Customs of the People's Republic China : GACC) เพื่อขอให้ไทยสามารถเปิดตลาดส่งออกผลไม้สดตัดแต่งไปแล้ว เช่น สับปะรดและทุเรียนสดตัดแต่ง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่และเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้ให้ผู้ส่งออกไทย รวมถึงได้ขอให้จีนเปิดตลาดผลไม้แช่เยือกแข็ง เช่น มังคุดแช่แข็ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายจีน.....●

นายก:หล่าปลี

# เทคนิคเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน

## ใส่ปุ๋ยตามลักษณะเนื้อดิน



ดินเนื้อปานกลาง และดินเนื้อละเอียด (ดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย แปะดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายแป๊ะ ดินร่วนเหนียวและดินเหนียว) การใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 โดยใส่ปริมาณธาตุอาหาร 20-5-5 กก. N-P2O5-K2O/ไร่

แต่ถ้าดินมีปริมาณอินทรีย์วัตถุระดับต่ำถึงปานกลาง ควรใส่ปุ๋ยปริมาณธาตุอาหารสูงกว่า 20-5-5 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ หรือใส่ปุ๋ยเพิ่มครั้งที่ 3 เมื่อใบของลำต้นแสดงอาการใบเหลือง โดยครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 อัตรา 63 กก./ไร่ รองกันหลุมตอนปลูก ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 22 กก./ไร่ เมื่อข้าวโพดอายุ 30 วัน และครั้งที่ 3 เมื่อใบของลำต้นแสดงอาการใบเหลือง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ เมื่อข้าวโพดอายุ 40-45 วัน

ทั้งนี้หากดินเนื้อหยาบ (ดินร่วนปนทรายแป๊ะ ดินร่วนปนทราย ดินทรายแป๊ะ ดินทรายปนร่วน ดินทราย) ปริมาณธาตุอาหารแนะนำ 30-10-10 N-P2O5-K2O กก./ไร่ โดยครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา



67 กก./ไร่ รองกันหลุม และครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 44 กก./ไร่ เมื่อข้าวโพดอายุ 30 วัน

ผลการเปรียบเทียบระหว่างวิธีแนะนำและวิธีเกษตรกรที่ปฏิบัติแบบเดิม พบว่า การใส่ปุ๋ยตามวิธีแนะนำ (การใส่ปุ๋ยตามลักษณะเนื้อดิน) เป็นวิธีการที่

ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร มีลักษณะเด่น คือ เมล็ดพันธุ์รากาก ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภคสด และสามารถปลูกทั่วไปทั้งในสภาพดินไร่และดินนาของภาคใต้

แต่ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมนักวิจัยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร นำโดยนางสาวบุญฉิลา ช่างคมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา แนะนำว่า หากเป็น



Section: กีฬา/วิทยาการ-เกษตร

วันที่: อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 74

ฉบับที่: 24031

หน้า: 17(กลาง)

Col.Inch: 68.26

Ad Value: 136,520

PRValue (x3): 409,560

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เทคนิคเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน ใ้ปุ๋ยตามลักษณะเนื้อดิน

ทำให้ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมสงขลา 84-1 ให้ผลผลิตน้ำหนักรากสดทั้งเปลือกเฉลี่ย 2,526 กก./ไร่/ปี สูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร โดยให้ผลผลิตสูงกว่า 151 กก./ไร่/ปี และยังให้ผลตอบแทนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 2,847 บาท/ไร่/ปี และอีกทั้งยังพบว่าการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 135 บาท/ไร่/ปี

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จ.สงขลา โทร.0-7458-6725-30  
E-mail : Songkhla.doa@gmail.com

## การเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงอย่างง่าย



ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมองเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า มีรูปร่างยาวเรียวยาวคล้ายเส้นด้าย ส่วนหัวกลมมน ไม่มีข้อปล้อง ส่วนหางแคบและปลายเรียวยาว มีลำตัวยาวประมาณ 0.4-1.0 มิลลิเมตร ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเจริญเติบโตและขยายพันธุ์โดยอาศัยอยู่ภายในตัวแมลงเท่านั้น ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงชนิดนี้ มีคุณสมบัติในการค้นหาแมลงศัตรูเป้าหมาย และทำให้แมลงตายในเวลาภายใน 24-48 ชั่วโมง สามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณได้ด้วยการใช้แมลงอาศัย และอาหารเทียม มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลื้อยคืบ

น.ส.อัจฉริยา นิจอรรถกุล นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร บอกถึงวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ต่างประเทศ ดังนี้ การเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 1.เตรียมกล่องพลาสติกขนาด 4x6x1 นิ้ว ที่ไม่เจาะฝากล่อง รองก้นกล่องด้วยกระดาษที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้ดี เช่น กระดาษฟางหรือกระดาษปรู๊ฟ 2.นำฟองน้ำที่บรรจุดินเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงวัย 3 ซึ่งจะได้รับจากกรมวิชาการเกษตรนำมาฆ่าด้วยน้ำสะอาดปริมาณ 500 มิลลิลิตร โดยแบ่งขย้าออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 250 มิลลิลิตร (สามารถตวงน้ำจากถุงที่ใส่ฟองน้ำก็ได้ โดย 1 ถุง น้ำได้ประมาณ 250 มิลลิลิตร) จากนั้นนำมาเทรวมกันตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน แล้วรินน้ำใสส่วนบนทิ้งให้เหลือแต่ไส้เดือนฝอยและน้ำส่วนล่าง 100 มิลลิลิตร

3.หยดดินเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่เตรียมไว้แล้วด้วยหลอดฉีดยาลงบนกระดาษที่รองไว้ในกล่อง ปริมาณ 0.8 มิลลิลิตร (ซีซี) โดยหยดดินเชื้อให้กระจายทั่วทั้งกระดาษ จากนั้นใส่หนอนกินรังผึ้งจำนวน 40 ตัว ปิดฝา นำไปเก็บบนชั้นวางเพื่อป้องกันมดที่อุณหภูมิจึง

เป็นเวลา 3 วัน จะสังเกตเห็นหนอนตาย ลักษณะหนอนที่ตายด้วยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงลำตัวจะไม่และ สีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครีมถึงสีน้ำตาลเข้ม มีสีที่สม่ำเสมอตลอดทั้งตัว 4.วางกล่องพลาสติกที่ไม่เจาะฝากล่องขนาด 7x11x3 นิ้ว และตะแกรงด้วยน้ำร้อน จากนั้นปิดฝากล่องทันทีเพื่อให้เกิดหยดน้ำขึ้นมาเป็นแหล่งความชื้นของไส้เดือนฝอย วางกล่องทิ้งไว้ให้เย็นและนำหนอนที่ตายด้วยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจากข้อ 3 มาวางเรียงบนตะแกรงให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ไส้เดือนฝอยออกจากตัวหนอนลงในกล่องได้สะดวก อย่างวางหนอนทับกัน ปิดฝากล่องให้สนิทเพื่อป้องกันแมลงหิวนำไปเก็บบนชั้นหรือโต๊ะเพื่อป้องกันมดที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิห้อง เพื่อช่วยให้ไส้เดือนฝอยสามารถขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้ดี

5.เมื่อครบ 10 วัน จะเริ่มสังเกตเห็นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงออกจากซอกหนอนมาอยู่ในกล่อง (ดูจากความขุ่นของน้ำภายในกล่อง) ทิ้งไว้จนถึงวันที่ 16 จึงทำการเก็บไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง โดยยกตะแกรงที่เรียงหนอนออก และใช้ขวดซึ่งบรรจุน้ำสะอาดฉีดไล่ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงบริเวณด้านข้างภายในกล่องลงในภาชนะทรงสูง ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน และรินส่วนน้ำใสทิ้ง จากนั้นเติมน้ำสะอาดล้างซ้ำอีก 2 ครั้ง จะได้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงพร้อมนำไปใช้งาน 6.หากยังไม่ได้นำไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงไปใช้ ให้ลดน้ำโดยการตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน แล้วเทน้ำทิ้ง

ให้เหลือสูงประมาณ 0.5 เซนติเมตร จากพื้นภาชนะจัดเก็บ พร้อมปิดฝาเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ และเก็บในตู้เย็น (สามารถเก็บได้นานสูงสุด 7 วัน) ส่วนหนอนกินรังผึ้งที่อยู่บนตะแกรงสามารถเก็บไส้เดือนฝอยซ้ำได้อีก 3 ครั้ง โดยเก็บทุก ๆ 2 วัน แต่ปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ได้จะมีปริมาณลดลง

ส่วนการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ต่างประเทศ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอย่างง่ายบอกไว้ว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ได้จากกล่องความชื้น จำนวน 8 กล่อง ในกล่องมีหนอนที่ถูกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ต่างประเทศเข้าทำลาย 100 ตัว ผสมรวมกับน้ำ 20 ลิตร สามารถนำไปใช้ได้กับพื้นที่ 1 งาน (32 กล่อง/น้ำ 80 ลิตร/ไร่) ควรพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหลังการให้น้ำในแปลงปลูกและควรพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ต่างประเทศในช่วงเย็น ในระหว่างการฉีดพ่นควรเขย่าและคนถังที่ผสมไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ต่างประเทศเป็นระยะ ๆ

เกษตรกรที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำ คู่มือการผลิตการเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยและขอรับต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ต่างประเทศ ได้ที่กลุ่มงานการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2579-7580 ต่อ 138.